

THÔNG BÁO

Hội nghị lần thứ 19 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XX

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, ngày 09/01/2024, Ban Chấp hành đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị lần thứ 19 mở rộng để thảo luận, đánh giá nhiều nội dung quan trọng: Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023; báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo tổng kết 15 năm thi hành điều lệ Đảng (2011-2025); báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì, kết luận Hội nghị.

1. Về Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023

Ban chấp hành Đảng bộ huyện thống nhất với Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023. Giao Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân đồng chí UVBTV Huyện ủy sớm xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

2. Về Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025)

Ban chấp hành đảng bộ huyện thống nhất dự thảo 2 báo cáo, giao cơ quan tham mưu tiếp thu ý kiến tham gia, hoàn chỉnh các báo cáo, trình Thường trực Huyện ủy ký, ban hành, báo cáo tình theo kế hoạch.

3. Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 2024.

Năm,2023, năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp, tác động ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện và đời sống nhân dân trên địa bàn. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thống nhất nhận định và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, các cấp ủy chính quyền đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm



vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đạt được kết quả nổi bật trên các lĩnh vực:

Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; Các cấp ủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn mới của trung ương, tỉnh; đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ từ huyện đến cơ sở; hoàn thành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; công tác tổ chức bộ máy và cán bộ từng bước được củng cố kiện toàn, hoạt động hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được tăng cường; chú trọng kiểm tra dấu hiệu vi phạm; công tác dân vận, nội chính, phòng chống tham nhũng có nhiều chuyển biến, phương thức lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền, hoạt động MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội có nhiều đổi mới, sâu sát cụ thể và toàn diện hơn; kịp thời khắc phục hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2023 và các cuộc kiểm tra, giám sát của tỉnh ủy, các ban, ngành tỉnh. Về Kinh tế xã hội tiếp tục phát triển theo hướng tích cực, các nhóm chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển; tỷ lệ giải quyết việc làm, giảm nghèo đạt cao; các chỉ số cải cách hành chính tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh trên biên giới; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện đảm bảo tuyền đối an toàn, đạt kết quả xuất sắc. Quan hệ đối ngoại tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu.

Bên cạnh kết quả đạt được, thực hiện nhiệm vụ năm 2023 còn một số hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai thực hiện một số nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của trung ương, của tỉnh ở một số tổ chức đảng còn chậm; việc chuẩn bị nội dung theo chương trình công tác có việc, có thời điểm chưa kịp thời; Công tác quy hoạch và kiện toàn cấp ủy, sinh hoạt chuyên đề ở một số chi, đảng bộ cơ sở chưa đảm bảo theo quy định. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra giám sát một số cấp ủy chưa đảm bảo thời gian theo kế hoạch. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội còn 01 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra (tỷ lệ che phủ rừng); việc thu hút doanh nghiệp đầu tư liên kết với nông nghiệp để phát triển vùng nguyên liệu còn gặp nhiều khó khăn; số vụ vi phạm quy định về quản lý bảo vệ rừng tăng so với năm trước; việc triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công còn chậm, công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản ở một số địa phương có lúc chưa chặt chẽ. Đôn đốc thực hiện giải quyết một số ý kiến kiến nghị

cử tri và kiến nghị sau kết luận có lúc còn chậm. Việc tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên, chất lượng thực hiện một số phong trào thi đua, cuộc vận động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, một số địa phương cơ sở chuyển biến chưa thực sự rõ nét. Ban chấp hành Đảng bộ huyện đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị nghiêm túc xây dựng kế hoạch, xác định biện pháp cụ thể, quyết tâm khắc phục hạn chế khuyết điểm đã chỉ ra.

Ban chấp hành đảng bộ huyện xác định năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng, năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Trên cơ sở kết quả đạt được, bám sát chủ đề năm 2024 của Tỉnh ủy; Ban Chấp hành thống nhất cao với mục tiêu chung, nhóm chỉ tiêu chủ yếu, nhóm nhiệm vụ, giải pháp Huyện ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề, kết luận của Trung ương và các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Khẩn trương khắc phục những hạn chế khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm, sau các cuộc kiểm tra giám sát của tỉnh; kịp thời ban hành kế hoạch chỉ đạo đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; thực hiện có hiệu quả kết luận 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2024, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị, địa phương, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong triển khai thực hiện bằng hành động, việc làm cụ thể gắn với chức trách nhiệm vụ, được giao.

Hai là: Thực hiện nghiêm các quy trình, thủ tục bổ nhiệm, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch cán bộ đảm bảo theo đúng quy định của trung ương, tỉnh và huyện; thành lập Ban chỉ đạo, các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI nhiệm kỳ 2025-2030; hướng dẫn công tác nhân sự, quy trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của trung ương, tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên khối nông thôn; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, xác minh, xử lý vấn đề liên quan đảm bảo quy định của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chính trị nội bộ. Triển khai chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị. Tăng cường công tác dân vận của Đảng, dân vận chính quyền, nắm chắc các vấn đề dân tộc, tôn giáo, kịp thời giải quyết tố cáo, kiến nghị của Nhân dân ngay tại cơ sở, không để xảy ra phức tạp, kéo dài. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đổi mới nội dung và phương thức hoạt

động, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân; củng cố xây dựng tổ chức MTTQ và các đoàn thể vững mạnh; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội ủy ban MTTQ các cấp, đại hội Hội liên hiệp Thanh niên nhiệm kỳ 2024-2029 đảm bảo theo kế hoạch.

Ba là: Về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, cần tập trung triển khai thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm đối với những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đã được thống nhất tại hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 18 đề phần đầu hoàn thành sớm, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ xác định. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính ngân sách, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, quan tâm tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển. Triển khai thực hiện quyết liệt các chính sách của trung ương, tỉnh, trọng tâm là 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo phát huy hiệu quả các nguồn lực, tránh thất thoát lãng phí, tiêu cực; quan tâm rà soát, triển khai các công trình dự án đảm bảo chặt chẽ về quy trình, thủ tục, tiến độ, chất lượng. Cấp ủy chính quyền các cấp phải cùng vào cuộc để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện, nhất là công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Quản lý chặt chẽ tài nguyên, khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; sử dụng hiệu quả đất đai, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Bốn là: Tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức kỷ niệm 70 năm giải phóng huyện vào tháng 10/2024. Ủy ban nhân dân huyện khẩn trương phối hợp thành lập Ban Tổ chức, phân công nhiệm vụ thành viên Ban tổ chức lễ kỷ niệm; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm, đồng thời phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Triển khai kịp thời đầy đủ chế độ chính sách cho các đối tượng; quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giáo dục, văn hóa, thể thao; chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Tổ chức thành công ngày hội văn hóa các dân tộc, đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số theo kế hoạch.

Năm là: Thường xuyên nắm chắc tình hình, thực hiện toàn diện nhiệm vụ Quốc phòng – an ninh; tổ chức thành công đại hội thi đua quyết thắng nhiệm kỳ 2024-2029. Tăng cường trấn áp các loại tội phạm, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Hội đồng Nhân dân phát huy vai trò giám sát, tăng cường hướng dẫn HĐND cấp cơ sở, phát huy cao vai trò, trách nhiệm của HĐND, đại biểu HĐND trong việc quyết định vấn đề quan trọng của địa phương

và công tác giám sát, tăng cường đôn đốc giải quyết các kiến nghị của cử tri, nâng cao chất lượng chất vấn tại các kỳ họp HĐND các cấp.

Sáu là: Ban chấp hành Đảng bộ huyện yêu cầu các đồng chí UVBCH Đảng bộ huyện, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn phát huy vai trò của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu, nhất là trong việc quy tụ, đoàn kết, gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ.

Về nhiệm trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong quý I/2024: Các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc chỉ thị 26-CT/TW của Ban Bí thư về tổ chức tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; chuẩn bị và đảm bảo các điều kiện cần thiết để nhân dân và cán bộ, chiến sỹ đón tết Nguyên đán Giáp Thìn trong không khí vui tươi, đầm ấm, an toàn, ý nghĩa; quan tâm chăm lo công tác đảm bảo an ninh xã hội, nhất là thực hiện chính sách với người có công, người nghèo, gia đình chính sách, nhân dân vùng biên giới, thăm hỏi động viên lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trực tết... Nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời lãnh đạo chỉ đạo, phối hợp xử lý tốt các vấn đề đột xuất phát sinh, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết; phân công trực, thực hiện nghiêm chế độ thông tin trong thời gian trước, trong và sau tết; tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ ngay từ ngày đầu của năm, không để các hoạt động vui xuân mới ảnh hưởng đến chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện; chuẩn bị tốt điều kiện phục vụ đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn nêu cao trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2024.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c).
- Đ/c Giảng A Tỉnh – UVBTV, phó chủ tịch UBND tỉnh - Phụ trách huyện.
- Văn phòng, Ban Tổ chức, UBKT Tỉnh ủy.
- Các đ/c Huyện ủy viên.
- Các chi, đảng bộ cơ sở.
- Lưu VPHU.



Nguyễn Văn Thanh